



แจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน คำกล่าวโทษ ต่างกันอย่างไร

เมื่อพบการกระทำความผิดเกิดขึ้นกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หลังจากรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีเพื่อมิให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับความเสียหาย จะไปแจ้งความ หรือลงบันทึกประจำวัน หรือยื่นคำกล่าวโทษ แล้วแต่กระบวนการแตกต่างกันอย่างไร เราไปหาคำตอบกันค่ะ

การแจ้งความ คือ การร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับคำร้องทุกข์ เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผู้ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย โดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ หรือต้องการให้มีการดำเนินคดีจนถึงที่สุด ทำให้เกิดเป็นคดีความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้ ซึ่ง“คำร้องทุกข์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ บัญญัติไว้ว่า “การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ”

การลงบันทึกประจำวัน คือ การแจ้งให้พนักงานสอบสวนบันทึกข้อความลงในรายงานประจำวัน เพื่อเป็นหลักฐาน ไม่ใช่การมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นการร้องทุกข์ เพราะไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ เป็นเพียงการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ส่วนมากการลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นหลักฐานจะเป็นเรื่องเอกสารสำคัญหาย เช่น สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสูญหาย เป็นต้น

คำกล่าวโทษ คือ การที่เราพบเห็นเหตุการณ์ไม่ปกติ พบผู้เสียหาย หรือพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น จึงนำเรื่องไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีการทำผิดหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ตาม แต่เป็นการแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำเรื่องที่เรากล่าวโทษไปพิจารณาเพื่อดำเนินคดีต่อไปได้

ดังนั้น จะสรุปได้ว่าในการดำเนินคดีอาญานั้น เราสามารถนำเรื่องที่ได้รับ ความเสียหาย หรือได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เรียกว่า “การแจ้งความร้องทุกข์” ส่วนกรณีที่ต้องการแจ้งไว้เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินคดีใด ๆ เรียกว่า “การลงบันทึกประจำวัน” หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ เราไปพบเจอการทำความผิด หรือพบผู้เสียหาย เราก็สามารถแจ้งเหตุเป็นคำกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ เพื่อให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายและมีการดำเนินคดีต่อไปนั่นเอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

นางสาวเมชยา ชวงค์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เรียบเรียง

นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตรวจทาน